

ที่ สธ ๐๒๐๕.๑๐/๑๗๗๑๑



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๐๐๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะ ได้มีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะให้ จังหวัดดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้จังหวัดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และส่งข้อมูลทาง e-mail address : noipornin@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองตรวจราชการ

กลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๑๐

ผู้ประสานงาน ๑) นางสาวพรอินทร์ วัลยาณิม โทร. ๐๘ ๑๘๕๑ ๖๒๘๖

๒) นางสาวนริศรา ปั่นทอง โทร. ๐๘ ๕๑๙๙ ๑๖๖๙

แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เขตตรวจราชการที่ ๑๐ รอบที่ ๒ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ	ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>Health for Wealth</p> <p>๑. มอบหมายให้ผู้นิเทศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวบรวมข้อมูลสถานบริการ wellness ในเขตสุขภาพ และร่วมกับ PM ประเด็น Health for Wealth และทุกจังหวัดจัดทำรูปแบบ/รายละเอียดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๑๐ ให้ชัดเจน/น่าสนใจ และจัดประชุมร่วมกับ ททท. เพื่อประชาสัมพันธ์/ขยายการท่องเที่ยวในภาพเขตในภาพกว้าง</p>		
<p>ระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>๑. ให้จังหวัดปรับแผนและสนับสนุนให้แพทย์อบรมหลักสูตรแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวเพิ่มขึ้น</p>		
<p>กลุ่มวัย</p> <p>๑. การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการจากนี้ไปจะเน้น การดำเนินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการติดตามการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายคือให้เด็กมี EQ และ IQ ที่ดี และเน้นการเลี้ยงดู/กระตุ้นพัฒนาการในบ้าน/ชุมชน</p> <p>๒. เขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้ทำโครงการเสริมสร้างเด็กเขต ๑๐ พัฒนาการสมวัย ไอคิวเกิน ๑๐๓ ในปี ๒๕๖๙ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญจัดทำหลักสูตรการอบรมครู เรื่องการใช้ DSPM, 3P, และเชาร์เล็ก เพื่อให้ครูประเมิน/คัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และสร้างวินัย ในปี ๒๕๖๖ นี้จะเริ่มดำเนินการในกลุ่มเด็กอนุบาล และดำเนินการต่อเนื่องไปถึงปี ๒๕๖๙ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ชั้น ป.๑ และเป้าหมายที่ถูกสุ่มประเมิน IQ จากกรมสุขภาพจิตพอดี ทั้งนี้ มอบหมายให้ทีมตรวจราชการ กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิตร่วมกัน ออกแบบแนวทาง/กระบวนการติดตามโครงการฯ ในการตรวจราชการครั้งต่อไปด้วย</p> <p>๓. เรื่องการฆ่าตัวตาย ให้จังหวัดทำแผนการเฝ้าระวัง และดักจับการฆ่าตัวตาย โดยอาศัยภาคี เครือข่าย ครอบครัวและชุมชนช่วยกัน</p>		

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ	ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p>ผู้สูงอายุ</p> <p>๑. มอบหมายให้ทีมตรวจราชการและ PM ร่วมกับ IT เขต ปรับ Application : Thai Elder Risk ให้ครอบคลุม/เชื่อมโยงกับ HDC</p> <p>๒. ให้จังหวัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ ในส่วนของ Pre-Hospital และลดระยะเวลา Door to needle ลง ๕๐%</p>		
<p>Digital Health</p> <p>๑. ให้ทุกโรงพยาบาลจัดให้มี Telemedicine โดยมีเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐ ของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ OPD</p>		
<p>ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ</p> <p>๑. ให้จังหวัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ ในส่วนของ Pre-Hospital และลดระยะเวลา Door to needle ลง ๕๐%</p> <p>๒. มอบหมายให้ PM Service Plan ของเขตออกแบบเชื่อมโยงและบูรณาการงาน NCD ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพเข้าด้วยกันในเชิงระบบเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้ทุกจังหวัดในเขตต่อไป</p>		
<p>องค์กรสมรรถนะสูง</p> <p>๑. ให้จังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษทำแผนการเพิ่มอัตราครองเตียงในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง</p> <p>๒. ให้จังหวัดบริหารจัดการเงินบำรุงของโรงพยาบาลศรีรัตนะ(ใช้เงินต่างหน่วย) เพื่อช่วยเหลือ/แก้ปัญหาสถานะทางการเงินโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ทั้งนี้ จังหวัดต้องกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p>		

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ	ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
<p><i>Innovative Healthcare : DM</i></p> <p>๑. ให้จังหวัดสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมเบาหวาน ได้ ๑๐๐% คู่ขนานไปกับการดำเนินการในกลุ่มป่วยที่ดำเนินการอยู่ โดยอาจสร้างไลน์กรุปและดึงให้ประชาชนเข้ากลุ่มไลน์และจัดให้มีผู้รับผิดชอบ/แอดมินทำหน้าที่สื่อสารข้อความ/ความรู้สั้นๆและเข้าใจง่ายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน</p>		